

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)  
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028  
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## TIDLOR - ตลาด และ หุ้น (...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

วันนี้ จั่วหัวมาแปลกๆ หน่อย จริงๆ ก็เหมือนจะอยากให้อ่านในข้อความเสียมากกว่า แต่ก็อีกนั่นแหละ หลายๆ ท่าน ก็เริ่มจะเบื่อๆ การเขียน หรือ จะว่าไป ก็ซีเกียดจะอ่านเปิดคอลัมน์มา เปิดทวีตกระหึ่มมา ก็ขอแค่เห็นชื่อหุ้น หรือ ดูว่าแนะนำตัวไหน เซียร์ตัวไหน ก็ขอได้รู้แค่นั้นส่วนจะเล่นอย่างไร หรือ ทางหนีที่ใล้อยู่ตรงไหน บางท่านก็อาจจะเก่งเอง หรือ กำหนดเองได้ จะเล่นอย่างไร ท่านก็อาจจะพอรู้แนวทาง... เพียงแค่ อาจจะดูว่ามีหุ้นอะไรบ้างที่หลุดสายตาไปบ้าง ก็เท่านั้น แต่ถ้าอยู่ในสายตาของท่านอยู่แล้ว ก็อาจจะไม่อ่านอะไรเลย อันนี้ ก็ไม่ต่างกัน... แต่ก็แนะนำสำหรับท่านที่ยังไม่เก่งเรื่องปัจจัยทางเทคนิค แต่เอาแค่ดูหุ้นในทวีตกระหึ่มด้านปัจจัยทางเทคนิค แล้วเอาไปเล่น โดยที่ไม่เข้าใจทางหนีหรือที่ใล่ บางครั้ง หุ้นก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เทคนิคควรจะ เป็น ท่านก็อาจจะเกิดความเสียหายได้ เพราะไม่รู้ว่าหุ้นนั้นๆ ควรจะเล่นอย่างไร หรือ มีกลยุทธ์แบบไหน บางท่าน ถึงขั้น ดิตหุ้นไว้ในพอร์ตนานๆ เกินไปก็มีนะ เป็นหุ้นเก็งกำไรแท้ๆ แต่ถื้อมาแบบขาดทุนยาวนานได้อย่างไร อันนี้เห็นอเมซเคยเห็นในพอร์ตหลายๆ ท่านที่เอามาปรึกษา... เอาเป็นว่า วันศุกร์นี้ ยังไม่อาจจะกล่าวอะไรให้มากมายดีกว่า และ ตลาดวันศุกร์นี้นั้น ก็อาจจะเข้าตำราที่ว่า วันศุกร์ เอากระปุกไปใส่กระเป๋าก็น่าจะไปได้ แนวโน้มระยะสั้น ของตลาด หรือ SET Index นั้น ยังเป็นขาลง ไม่ว่าจะทางโครงสร้าง และ เครื่องมืออ่านแนวโน้ม ยังดูแล้วเป็นเชิงลบ หากว่าจะมีการขึ้นก่อนใดๆ แต่ยังไม่สามารถจะผ่านนัยสำคัญไปได้เสียที การพร้อมอ้อนตัวลง ก็ยังคงจะมีได้อยู่

### ดูตามเกม...

จะว่าไป ในระยะสั้นนั้น ก็ถือว่ามีแนวโน้มสวนตลาดอยู่นะ ดังนั้น ในระยะนี้ การจะห้วงตลาด กังวลตลาดมากไป ก็อาจจะไม่ดี อาจจะต้องมองเกมของหุ้น เป็นรายตัวไป (อาจมีดีๆ อยู่)

แนวรับ : ... 26.75-26.50 ต่ำกว่า 26.0 ไม่สวยนะ

เป้าหมาย : ... 30.0-30.5 อันนี้ว่ากันตาม Pattern เลย

Price Chart...(TIDLOR)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TIDLOR... ที่ว่ากันตาม Pattern ก่อนนั้น ก็อย่างที่เห็นในภาพนี้แหละครับ เป็น Pattern ระยะสั้นที่มีรูปแบบของแนวโน้มเชิงบวก หรือ แนวโน้มต่อเนื่อง แปลว่า รอบล่าสุดขึ้นมาอย่างไร แล้วพักตัวเสร็จ จนมีสัญญาณจะไปต่อ การไปต่อ ก็จะได้ระยะทางที่พอๆ กัน นั่นหมายถึงว่า เป้าหมายจะอยู่ที่ระดับ 30.0-30.5 วันเสียแต่ว่า จะมีการพลิกลงมาต่ำกว่า 26.0 เสียก่อนรูปแบบของ Pattern ก็อาจจะเพี้ยน หรือเสียภาพไปเลย การแก่งตัว ก็อาจจะต้องรอเวลานานหนอยกว่าจะขึ้นหรือ ดีไม่ดี ก็อาจจะพลิกเป็นลงแทนก็ได้ ถึงได้กล่าวไว้ถ้าจะเก็งกำไร ก็อย่าแค่ดูที่ตัวหุ้น อาจจะต้องขอเวลาให้อ่านเนื้อหาเสียหน่อยว่า จะต้องเล่นอย่างไรด้วย